

**A**nh Nguyễn Thanh Tuấn, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Xác định việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, các cấp bộ đoàn, hội trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động, việc làm cụ thể, thiết thực gắn với phong trào "Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc", "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp"; thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; tuổi trẻ "Đến ơn đáp nghĩa", an sinh xã hội; hiến máu tình nguyện, rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại; thiêu nhi nghìn việc tốt; thiếu nhi thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Các chương trình, phong trào, cuộc vận động như thấp sáng ước mơ tuổi trẻ Thái Bình, tháng thanh niên, chiến dịch hè, khi Tổ quốc cần, tuổi trẻ Thái Bình chung sức xây dựng nông thôn mới... cũng được triển khai sâu rộng, mang lại nhiều kết quả tích cực. Cùng với đó, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đi vào chiều sâu, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã đẩy mạnh tuyên truyền dưới nhiều hình thức như treo pa nô, khẩu hiệu; xây dựng chuyên trang, chuyên mục, chương trình tuyên truyền gắn với các sự kiện chính trị quan trọng, ngày lễ lớn của quê hương, đất nước...



Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ kỷ niệm lần thứ 35 ngày thành lập Đoàn Thanh niên lao động Việt Nam (Hà Nội, ngày 25/3/1966).

Ảnh tư liệu

các cơ sở đã đăng ký đảm nhận 112 tuyến đường thanh niên tu dưỡng, tổ chức 113 đợt ra quân xóa quảng cáo, rao vặt trái phép; thành lập 171 đội thanh niên xung kích giữ gìn trật tự an toàn xã hội, 11 đội thanh niên tuyên truyền lưu động về an toàn giao thông...

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được các cấp bộ đoàn, hội cụ thể hóa cho phù hợp với tình hình thực tế và thế mạnh của từng cơ quan, đơn vị. Anh Trương Văn Chính, Bí thư Huyện đoàn Kiến Xương cho biết: Gần việc học tập và làm theo gương Bác với phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, trong năm 2016, Huyện đoàn Kiến Xương đã phối hợp tặng 15 công trình nước sạch, tu sửa nhà cho 3 gia đình chính sách, sửa chữa, thay mới đường dây điện, thay thế 2.880 bóng đèn compact miễn phí cho các hộ nghèo, gia đình chính sách. Còn theo anh Phạm Xuân Thủy, Bí thư Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh, việc học tập và làm theo gương Bác được tuổi trẻ trong Khối cụ thể hóa thông qua các chương trình, hoạt động gắn với nhiệm vụ chuyên môn như tham gia cải cách hành chính, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu khoa học, đặc biệt là các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng: chăm sóc sức

## TUỔI TRẺ THÁI BÌNH Học và làm theo Bác

*Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách và lời dạy của Bác thời gian qua đã góp phần tạo nên lớp người trẻ có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn; nhận thức, thái độ, hành động, tác phong, lễ lối làm việc, tinh thần trách nhiệm, cách ứng xử của thanh thiếu nhi chuyển biến tích cực.*



Cơ sở sản xuất đồ gỗ Minh Dũng, xã Minh Tân (Hưng Hà) tạo việc làm cho nhiều thanh niên khuyết tật.

khỏe, tặng quà gia đình chính sách, gia đình khó khăn, trẻ em nghèo, hiến máu tình nguyện... Năm 2016, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 1.750 người, tặng 260 suất quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn...

Còn nhiều công trình, phong trào thiết thực của các đơn vị, các ĐVTN đã và đang đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực đã góp phần làm cho phong trào "Tuổi trẻ Thái Bình học tập và làm theo lời Bác" càng trở nên ý nghĩa, có sức lan tỏa sâu rộng.

**P**hát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tuổi trẻ Hưng Hà đã có nhiều phong trào, hoạt động thiết thực đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phó Bí thư Huyện đoàn Phạm Văn Báu cho biết: Ban Thường vụ Huyện đoàn đã xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động ĐVTN phát triển kinh tế. Chỉ đạo đoàn thanh niên các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động ĐVTN phát triển kinh tế. Chỉ đạo đoàn thanh niên các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, thực hiện phong trào "Tuổi trẻ Hưng Hà chung tay xây dựng nông thôn mới" tới 100% chi đoàn các thôn, khu dân cư. Các xã, thị trấn thành lập đội thanh niên xung kích xây dựng nông thôn mới. Các cơ sở đoàn trong huyện tổ chức học tập nghị quyết và xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị về phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới.

Để hỗ trợ ĐVTN phát triển kinh tế, Huyện đoàn Hưng Hà phối hợp tổ chức 35 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật, kỹ năng công nghệ thông tin cho gần 3.900 lượt cán bộ, ĐVTN. Ký kết với Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội), Tập đoàn C.E.O, Trường Cao đẳng Đại Việt tổ chức tư vấn, hướng nghiệp, hỗ trợ việc làm, xuất khẩu lao động cho hơn 8.000 thanh niên nông thôn, bộ đội xuất ngũ. Những năm qua, Huyện đoàn đã tổ chức về kỹ thuật thâm canh lúa, sản xuất. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hỗ trợ 1.688 gia đình ĐVTN vay vốn với tổng dư nợ đến nay trên 21,582 tỷ đồng. Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã Duyên Hải Nguyễn Văn Toán chia sẻ: Với sự đồng viên, hỗ trợ của tổ chức đoàn và gia đình, tôi đã mạnh dạn đầu tư

xây dựng trang trại nuôi lợn thịt, lợn nái với quy mô trên 200 con. Hàng năm thu lãi hàng trăm triệu đồng. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên xã còn thành lập câu lạc bộ thanh niên cùng nhau học hỏi kinh nghiệm, hỗ trợ phát triển kinh tế, góp phần định hướng, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho ĐVTN địa phương.

Được biết, trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở Hưng Hà, lực lượng ĐVTN luôn tiên phong, xung kích trong các hoạt động. Thanh niên Hưng Hà đã tham gia đắp bờ vùng, bờ thửa, làm đường giao thông, vệ sinh môi trường, xây dựng các công trình, phần việc thanh niên... Điển hình là mô hình thấp sáng đường quê với 443 điểm thấp sáng, tổng chiều dài trên 19,8km, trị giá 196,1 triệu đồng. Anh Lê Thanh Tú, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Bắc Sơn cho biết: Đoàn Thanh niên xã đã lắp đặt 2 đường dây điện ở 2 trục đường thôn Thăng Long và Cộng Hòa, chiều dài trên 2.500m với 210 bóng điện, tổng kinh phí gần 30 triệu đồng để phục vụ sinh hoạt cho nhân dân. Bà Vũ Thị Côi ở thôn Thăng Long, xã Bắc Sơn cho hay: Từ khi có đường điện, nhân dân - nhất là người cao tuổi như tôi ở trong thôn rất phấn khởi, việc đi lại để đi chợ và công tác bảo đảm an ninh trật tự ở thôn xóm cũng tốt hơn.

Trong những năm gần đây, các tổ chức đoàn ở Hưng Hà đã tặng 15 giếng nước sạch cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tham gia xây dựng trên 40km đường nông thôn, xây dựng 3 sân chơi trên 500m<sup>2</sup>, tặng 120 thùng đựng rác, trồng 156 hàng cây xanh, cây lấy gỗ tại các trục đường, đảm nhiệm 266 tuyến đường thanh niên tự quản bảo vệ môi trường... Tiêu biểu là Đoàn Thanh niên các xã Hồng Minh, Văn Lang, Tân Hòa, Đông Chủ, Chi đoàn Thanh niên Công an huyện, Chi cục Thuế huyện... đóng góp trên 10.000 ngày công tham gia các hoạt động này. Ngoài ra, toàn huyện đã xây dựng trên 300 phần việc thanh niên bảo vệ vệ sinh môi trường, thu gom trên 20 tấn rác thải, chỉnh trang trên 100km đường nông thôn, góp phần tạo nên diện mạo sáng - xanh - sạch - đẹp cho quê hương.

Bản lĩnh, sáng tạo và xung kích trên nhiều lĩnh vực, tuổi trẻ Hưng Hà đang tiếp tục khẳng định mình, phát triển kinh tế, cùng góp công, góp sức tạo nên sự thành công mới trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

**KUÂN PHƯƠNG - NGỌC MAI**

### Bà Nguyễn Thúy Hoàn, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội



Nghề CTXH có vai trò quan trọng ở nhiều khía cạnh của cuộc sống, từ vấn đề bảo vệ trẻ em, giải quyết xung đột trong gia đình, hỗ trợ tâm lý và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến trợ giúp người già, người khuyết tật... Tuy nhiên, hiện nay không ít ngành, cấp và người dân còn chưa hiểu nhiều về nghề CTXH, nhiều người chưa nhận biết được công việc của nhân viên CTXH, vì vậy cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người hiểu được tầm quan trọng của nghề CTXH, từ đó có nhiều hoạt động để lĩnh vực CTXH ngày càng phát huy hiệu quả.

### Bà Bùi Thị Xiêm, phụ trách Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi Thái Bình



Mặc dù Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện mới thành lập được 3 tháng nhưng hoạt động xã hội đã có nhiều chuyển biến tích cực. Người bệnh và người nhà người bệnh được nhân viên CTXH tư vấn tận tình, chu đáo; vận động được nhiều nguồn tài trợ từ các tổ chức, nhà hảo tâm để thăm hỏi bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, hầu hết số cán bộ đều chuyển từ ngành y tế sang làm CTXH. Tôi mong thời gian tới tỉnh có nhiều cơ chế giúp đội ngũ những người làm CTXH được đào tạo chuyên sâu để phát huy hiệu quả của nghề CTXH.

### Bà Phạm Thị Sen, xã Thái Phúc, huyện Thái Trung



Tôi sống ở Thái Phúc, huyện Thái Trung xã hội và Bảo trợ xã hội đã hơn 20 năm. Từ khi Trung tâm bổ sung thêm nhiệm vụ CTXH đã có nhiều tổ chức, cá nhân đến Trung tâm thăm hỏi, động viên và trao những phần quà giúp bản thân tôi và nhiều người sống ở đây cảm nhận được quan tâm, chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn.

## Tôn vinh vai trò và đóng góp của người làm công tác xã hội

*Ngày 15/9/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1791 lấy ngày 25/3 hàng năm là "Ngày công tác xã hội Việt Nam". Đây là dấu mốc quan trọng nhằm tôn vinh giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn của nghề công tác xã hội.*

**C**ông tác xã hội (CTXH) là một nghề, một hoạt động chuyên nghiệp nhằm tạo ra sự thay đổi và phát triển xã hội. Bằng sự tham gia vào quá trình giải quyết các vấn đề xã hội, vào quá trình tăng cường năng lực giải phóng tiềm năng ở mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng, CTXH giúp con người phát triển hài hòa, đem lại cuộc sống tốt đẹp cho con người. Tại Việt Nam, nghề CTXH chỉ được biết đến trong 10 năm gần đây. Theo số liệu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Việt Nam có số người cần trợ giúp các dịch vụ CTXH lên tới 28% dân số, trong đó 7,5 triệu người cao tuổi, 5,4 triệu người khuyết tật, 1,4 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khoảng 12% hộ nghèo, hơn 180.000 người bị nhiễm HIV được phát hiện... Những người này cần thiết có sự can thiệp và trợ giúp từ đội ngũ nhân viên CTXH chuyên nghiệp. Nhờ hoạt động tích cực của đội ngũ nhân viên CTXH nhiều người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã được trợ giúp.

Tại Thái Bình, nghề CTXH phát triển từ khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án phát

triển nghề công tác xã hội (Đề án 32) năm 2010. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, ngày 29/3/2011, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 446 phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội tỉnh Thái Bình, Ban đại diện Hội người cao tuổi và

2020, trong đó tập trung vào các hoạt động truyền thông, tập huấn, bồi dưỡng và đào tạo. Trong giai đoạn 2011 - 2016, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình, Ban đại diện Hội người cao tuổi và

các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tổ chức 18 lớp tập huấn kiến thức cơ bản về nghề CTXH cho hơn 2.000 người đang công tác tại địa phương có liên quan đến CTXH, nhân viên các cơ sở bảo trợ xã hội, chủ tịch hội người cao tuổi các địa



Nhân viên công tác xã hội tư vấn, hướng dẫn người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư.

phương; phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình tổ chức 4 lớp bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghề CTXH cho hơn 200 cán bộ làm trong lĩnh vực CTXH của tỉnh và hội viên Hội Người khuyết tật tỉnh. Đến nay, nhận thức về nghề CTXH của đội ngũ cán bộ cốt cán thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và một số đoàn thể đã có chuyển biến căn bản. Tiêu biểu là ngành Y tế, trong số 25 bệnh viện đã có 19 bệnh viện thành lập phòng CTXH và tổ CTXH thực hiện việc hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về CTXH cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám chữa bệnh. Cùng với đó, vận động, kết nối với nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân tham gia hoạt động từ thiện giúp đỡ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, hầu hết số nhân viên CTXH tại các bệnh viện đều chưa được đào tạo chuyên sâu về nghề CTXH nên trong quá trình hoạt động cũng còn một số khó khăn.

Là năm đầu tiên cả nước hưởng ứng "Ngày công tác xã hội Việt Nam", tại Thái Bình, UBND tỉnh đã ban hành văn bản yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành liên quan tổ chức một số hoạt động để ghi nhận vai trò và đóng góp của người làm CTXH, đồng thời vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trợ giúp các cá nhân, gia đình và cộng đồng gặp khó khăn. Đến nay, các đơn vị đã xây dựng kế hoạch và phối hợp tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

**NGUYỄN CƯỜNG**